

ย่านนวัตกรรม การแพทย์โยธี ขับเคลื่อนนวัตกรรม ทางการแพทย์ สนับสนุนและขยายโอกาส ทาง การ วิจัยแบบครบวงจร



ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ (Content)

ย่านนวัตกรรม การแพทย์โยธี ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ สนับสนุนและขยายโอกาส ทาง การวิจัยแบบครบวงจร

พัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยพัฒนาและทดลอง นวัตกรรมด้านการแพทย์ ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมเป็น ศูนย์กลางการบริการ (Medical Hub) การศึกษาวิจัยพัฒนาและทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ ในประเทศพร้อมทั้งพัฒนามาตรการนโยบายส่งเสริมให้เกิดการลงทุนนวัตกรรมทางการแพทย์

ขยายฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์

ผลักดันและส่งเสริมการลงทุนโดยร่วมมือกับ Startup นักลงทุน ในสาขาต่างๆ นักพัฒนา ด้าน เทคโนโลยีและ เครื่องมือแพทย์ เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้ายาและเครื่องมือทางการแพทย์ จากต่างประเทศพร้อมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และยกระดับมุมมองของมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่ มาตรฐานโลกสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจ เริ่มต้นภายในย่านพัฒนาระบบแรงจูงใจ

(Incentive) เพื่อเป็นตัวกระตุ้นดึงดูดให้เกิดการลงทุนหรือสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่ดิน(Land development) รวมทั้ง การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ยกกระตือรือร้นบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชน

วางแผนและพัฒนาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและบริการทางการแพทย์การให้บริการด้าน การแพทย์ที่มีการ นำนวัตกรรมและระบบประมวลผลที่ทันสมัยสำหรับการรักษาและดูแลสุขภาพ แก่ประชาชนที่เข้ารับการรักษา ภายในพื้นที่พัฒนาระบบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้พื้นที่ โดยใช้ นวัตกรรมที่เหมาะสมพัฒนาและเชื่อมโยง เครือข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อให้เข้าถึง พื้นที่และบริการของประชาชน

YMID ONE STOP SERVICE

FUNDING & INCENTIVE เราสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์กับหน่วยงานภายในย่านเพื่อสร้างสรรค์แนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ทาง การแพทย์ให้เกิดขึ้นในประเทศ

STARTUPSUPPORT เราสนับสนุนความคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความสำเร็จสำหรับบริษัท Startup และผู้ประกอบการ เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในย่านให้เกิด Deeptech Startup

SHARING IDEAS & PARTNERED PROJECTS พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภายในย่านและ ภายนอกส่งเสริมและกระตุ้นแนวคิดใหม่ๆด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

CONSULTING ให้คำปรึกษาภาครัฐและเอกชนที่ มีความสนใจในการพัฒนางานวิจัยและธุรกิจ ด้านการแพทย์กับ หน่วยงานเครือข่ายภายในย่าน

INTERNATIONAL SERVICE ประสานงานความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาธุรกิจ และนวัตกรรมทางการแพทย์ภายในย่าน

DATABASE PROVIDER ให้ทุกการวิจัยและการลงทุนขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพผ่านฐาน ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน

YMID ฉีกกำลังขับเคลื่อนอนาคต

เราสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้จัดสรรพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเปิด โอกาสให้นักวิจัย นักลงทุน เจ้าของพื้นที่ภายในย่านประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพบปะและแสดงความคิดเห็นและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมและบริการที่ดีขึ้นร่วมกัน

โทร. 02-017-5555 ต่อ 213 www.ymid.or.th

Line: @ymid

Facebook: @YMIDofficial
